

เชียงรายเป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งแม่น้ำขุนเขาและป่าไม้ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงมีโบราณสถานอันควรค่าแก่การรักษาหลงเหลืออยู่หลายแห่ง รวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดศิลปะแบบล้านนาไทยอันงดงามวิจิตรบรรจง ส่วนแนวชายแดนทางด้านทิศเหนือติดต่อกับประเทศพม่าและลาว มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนและเป็นเส้นทางสัญจรไปได้ถึงประเทศจีน จึงเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมกันไม่เคยขาด ภายใต้ความต้องการของประเทศในการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์และกระแสของโลกที่ให้ความสำคัญสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เริ่มให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยวที่จะได้ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองเพิ่มขึ้นไปด้วย



รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการเรียกร้องของประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้น

เปิดฟ้าแม่ฟ้าหลวง มตาเลียขงชาวเชียงราย

มาเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีความมุ่งมั่นในอันที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อการปลูกป่า สร้างคน ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ฝึกฝนในการฝึกฝนตน เพื่อความรู้ทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ รวมทั้งการศึกษาวิจัย การสอน การให้บริการทางสังคม ตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้องกับทิศทางของประชามานานาชาติ โดยยึดมั่นในคุณธรรมและเอกลักษณ์ของชาติไทย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมของชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และกระจายความเสมอภาคทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย เพราะผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะพบกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมการออกแบบอาคารท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม การออกแบบกลุ่มอาคารนั้นมีรูปลักษณะของอาคาร ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบ

ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย อันเสมือนหัวใจของการศึกษาของทุกมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังนำเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมเมืองร้อนมาประยุกต์ใช้ เช่น ลักษณะอาคาร



ที่โอบปิดล้อมสวนทำให้เกิดร่มเงา มีความเป็นสัดส่วน การจัดรูปแบบและสัดส่วนอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้มีขนาดเหมาะสมและได้แสงสว่างตามธรรมชาติมากที่สุด ได้ถูกโล่งเกิดการระบายลมที่ดี ใช้ประโยชน์สำหรับเป็นที่นั่งพักของนักศึกษาและเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารในถดฝน และการใช้เสาตอชในชั้นล่างของอาคารส่วนใหญ่สามารถรับน้ำหนักกับสวน

